

BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW
ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII)

Thực hiện Công văn số 1410-CV/TU ngày 25 tháng 9 năm 2023 Ban Thường vụ Thị ủy về Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), Theo chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 238

1. Công tác quán triệt và tổ chức triển khai

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 238

Thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, Công văn số 267-CV/TU ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng và ban hành Chương trình số 01-CTr/BTGTU-HĐNDTX ngày 24/9/2021 về chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với HĐND thị xã trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp, hàng năm Thường trực HĐND thị xã đều ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực thi chính sách pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cử đại diện lãnh đạo dự và báo cáo tại các hội nghị liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Thị ủy. Phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản quá trình thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề

bức xúc có liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

b) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 238

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, Thường trực HĐND đã phân công Phó Chủ tịch HĐND thị xã theo dõi chương trình phối hợp trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm giai đoạn 2021-2025.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW và Chương trình số 01 được các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép với công tác giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thị xã.

c) Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 238

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngày càng nâng cao, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Các hoạt động tiếp công dân, hoạt động tiếp xúc với cử tri; hoạt động giám sát, khảo sát, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ngày càng được quan tâm; phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân trong tuyên truyền, vận động Nhân dân và cử tri thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chương trình, dự án trọng điểm của thị xã ngày một nâng lên.

2. Kết quả sau 03 năm thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Thường trực HĐND thị xã

- Thường trực HĐND thị xã đã chủ động, kịp thời đề xuất nội dung, cung cấp thông tin các hoạt động chuyên ngành gửi Ban Tuyên giáo Thị ủy để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; mời đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy tham dự các kỳ họp HĐND thị xã, các Hội nghị có liên quan công tác phối hợp.

- Thường trực HĐND thị xã và Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong Nhân dân, cụ thể:

+ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã đề ra; các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy. Thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

+ Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã, các phiên họp nghe chất vấn, giải trình tại

các kỳ họp HĐND thị xã; kết quả các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã; các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.

+ Tập trung tuyên truyền đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai sự thật về các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thị xã, góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án quan trọng trên địa bàn thị xã, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

+ Chủ động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các giải pháp phòng, chống dịch trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 chặt chẽ, phù hợp, khả thi, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

2.2. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp trong giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của Nhân dân; phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng thông tin tuyên truyền; động viên cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Công tác phối hợp thực hiện Quy chế giữa Thường trực HĐND thị xã và Ban Tuyên giáo Thị ủy ngày càng có hiệu quả, đi vào nề nếp, chiều sâu, sát với thực tiễn địa phương. Nhận thức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng nâng cao, phát huy tính chủ động, kịp thời cung cấp thông tin gửi Ban Tuyên giáo Thị ủy để định hướng tuyên truyền về Nghị quyết, chương trình, dự án và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Hình thức phối hợp tuyên truyền chưa phong phú; nội dung tuyên truyền chưa sâu; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời, nhất là các vụ việc liên quan đến triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư do Hội đồng nhân dân thị xã quyết định chủ trương đầu tư. Việc nắm bắt và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm chưa thường xuyên liên tục, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nhà ở, môi trường, tái định cư để thực hiện các công trình, dự án.

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục

Để thực hiện tốt Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND ngày 28/9/2021 về phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới Thường trực HĐND tiếp tục bám sát chương trình công tác của Thị ủy, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề bức xúc có liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 238; thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết, xây dựng cụ thể chương trình phối hợp công tác năm 2023;

2. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết chuyên đề của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, nghị quyết do Hội đồng nhân dân thị xã ban hành, trong đó tập trung các vấn đề có tác động đông đảo tới cử tri, Nhân dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

3. Tăng cường công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện những vấn đề, nội dung có tính chất phức tạp, nhạy cảm, bức xúc mà Nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án có liên quan đến đất đai, môi trường có tác động lớn đến đời sống Nhân dân trên địa bàn.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã, nhất là các kỳ họp, hoạt động thảo luận, chất vấn, phiên họp của Thường trực HĐND thị xã, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri; các nghị quyết được đông đảo cử tri quan tâm.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh cần có sự chỉ đạo của thị xã và sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã gửi Thường trực HĐND thị xã để nghiên cứu có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, nhất là các nội dung dư luận xã hội quan tâm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

6. Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; duy trì việc đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ kết quả phối hợp, từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, góp phần quan

trọng vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND thị xã và Ban Tuyên giáo Thị ủy. Thường trực HĐND thị xã kính báo cáo Ban thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU;
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công